

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว

๔๗๖ ๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

ก พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔๙๙
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ความละเอียด
ตามหนังสืออ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-payment) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร อนุศาสนนันท์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒

ผู้ประสานงาน นายกิตตินันท์ แพงคุณ

D:\งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น\เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ด่วนที่สุด

ที่ มท.๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๖๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขรับ 4339
วันที่ 01 พ.ย. 2564
เวลา.....น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ชักข้อหมแนวทางการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี่ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๐๕๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓.

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี่ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี่ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเงินเบี่ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม (e-payment) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี่ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-payment) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
<p>๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศฯ กรณีที่บันทึกข้อมูลแล้วแต่ไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุหรือคนพิการมีกรณีมีสถานะเสียชีวิตแต่พบว่าผู้มีสิทธิยังมีชีวิตอยู่</p>	<p>- กรณีเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>ให้เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไปพลางก่อนเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ เปิดระบบสารสนเทศฯ ให้มีการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบสารสนเทศฯ เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดสรรเงินคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p> <p>- กรณีเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง (หน่วยรับงบประมาณตรง)</p> <p>ให้เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ เปิดระบบสารสนเทศฯ ให้มีการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบสารสนเทศฯ เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย</p>

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
<p>๒. กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบียดความพิการระหว่างปีงบประมาณ</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการย้ายภูมิลำเนาโดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบสารสนเทศฯ ของกรมบัญชีกลางเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- หากมีการย้ายภูมิลำเนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมจำหน่ายย้ายที่อยู่ และมีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ดำเนินการแจ้งผู้สูงอายุให้มาลงทะเบียนฯ ให้เรียบร้อย</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับกรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมไม่ดำเนินการจำหน่ายในระบบสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณกับกรมบัญชีกลางได้นั้น เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเปิดระบบสารสนเทศฯ ให้มีการบันทึก/ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมดำเนินการจำหน่ายย้ายที่อยู่ในระบบสารสนเทศฯ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เรียบร้อย เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไปในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุหรือคนพิการ ทำให้ไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบฯ เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป (ในระหว่างนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน)</p>
<p>๓. การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบียดความพิการผิดบัญชีเนื่องจากข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผิดพลาด</p>	<p>๑. กรณีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเรียกเงินคืนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ</p> <p>๒. กรณีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นนอกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่น ให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเรียกเงินคืนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ หากดำเนินการแล้วไม่สามารถเรียกเงินดังกล่าวคืนได้ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านจังหวัดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการเรียกคืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ หากกรมบัญชีกลางเรียกเงินดังกล่าวคืนได้จะโอนเงินคืนเข้าคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p>

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
๔. กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิมีสถานะเป็นผู้รับบำนาญ	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบ หากไม่ได้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางตรวจสอบ ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านจังหวัดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการต่อไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิไปพลาถก่อน เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้กรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่แก้ไข
๕. กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่มีชีวิตในวันที่ ๑ ของเดือน เสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนการโอนเงินของกรมบัญชีกลาง ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้	ในกรณีการเบิกจ่ายเงินในเดือนตุลาคมถึงเดือนสิงหาคม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขข้อมูลเลขบัญชีของทายาทโดยธรรมลงในระบบฯ และกดยืนยันในระบบฯ เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป สำหรับในกรณีเดือนกันยายน (เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลาถก่อน และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินรายการโอนไม่สำเร็จเป็นเงินเหลือจ่ายคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจอย่างปิดบัญชีธนาคารก่อน วันที่ ๑๐ ของเดือน เพื่อให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามสิทธิ
๖. กรณี วัน เดือน ปีเกิด ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ตรงกับกรตรวจสอบข้อมูลของกรมการปกครอง	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าผู้สูงอายุเปลี่ยน วัน เดือน ปีเกิด หรือผู้สูงอายุย้ายแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่บันทึก วัน เดือน ปีเกิด ผิด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกข้อมูลผิดพลาด ในกรณีการเบิกจ่ายเดือนตุลาคมถึงเดือนสิงหาคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขข้อมูลและยืนยันในระบบสารสนเทศฯ เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตกเบิกในเดือนถัดไป สำหรับกรณีเดือนกันยายน (เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลาถก่อน และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินรายการโอนไม่สำเร็จเป็นเงินเหลือจ่ายคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
๗. การบริจาคนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการผิดพลาดโดยผู้สูงอายุไม่ได้มีความประสงค์บริจาคเงินเบี้ยยังชีพ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เป็นประสงค์บริจาค ซึ่งกรมบัญชีกลางโอนเงินผู้สูงอายุดังกล่าวเข้าบัญชีบริจาค ทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิไปพลาถก่อนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอเงินคืนเพื่อคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
๘. การรายงานผู้มีสิทธิที่บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทราบข้อมูลการบริจาคฯ เป็นประจำทุกเดือนโดยแนบเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจากรายงานของกรมบัญชีกลาง

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
<p>๘. การโอนเงินผู้สูงอายุหรือผู้พิการเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิกรณีผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขัง หรือผู้แทนเป็นผู้รับเงินแทนผู้มีสิทธิ โดยใช้บัญชีธนาคารเรือนจำหรือผู้แทนเป็นผู้รับเงินแทนผู้มีสิทธิ</p>	<p>กรณีผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ที่ได้มอบอำนาจ ให้ผู้บัญชาการเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ที่ได้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการของเรือนจำ ซึ่งมีชื่อบัญชีธนาคารยาวทำให้ระบบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางไม่สามารถประมวลได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข โดยเปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคารของเรือนจำที่มีความยาวในระบบสารสนเทศฯ เป็นชื่อของเรือนจำนั้น ๆ แทน เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถประมวลผลเบิกจ่ายได้</p>
<p>๑๐. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเมื่อถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงินกรณีรับเงินสด</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสดเมื่อถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไปดำเนินการก่อนได้ตามจำนวนผู้มีสิทธิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อไว้ในปีงบประมาณ โดยก่อนจ่ายเงินสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานะของผู้มีสิทธิจากรายงานการตรวจสอบของกรมการปกครองในระบบสารสนเทศฯ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน</p>
<p>๑๑. กรณีตรวจสุอบในภายหลังพบว่ามีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการไปโดยไม่มีสิทธิ</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินคืน และดำเนินการส่งคืนโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินคืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการเรียกเงินคืนในปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินส่งคืนกรมบัญชีกลาง ตามแนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓) - กรณีการเรียกเงินคืนข้ามปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เนื่องจากเงินดังกล่าวเรียกคืนจากผู้ที่ไม่มีความสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
<p>๑๒. กรณีโอนไม่สำเร็จในเดือนกันยายน (เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ)</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ หากพบว่าในเดือนกันยายนมีการโอนเงินไม่สำเร็จ ทำให้ผู้มีสิทธิไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ให้ผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินงวดเดือนกันยายนที่เบิกไม่สำเร็จเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p>
<p>๑๓. กรณีผิดพลาดอื่น ๆ</p>	<p>การระงับสิทธิกรณีผิดพลาดอื่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผ่านจังหวัดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และหากกรณีผิดพลาดนั้นไม่สามารถดำเนินการตกเบิกเงินดังกล่าวในระบบสารสนเทศฯ ได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิโดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เบิกจ่ายไปพลางก่อน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่จ่ายไปพลางก่อนต่อไป</p>